

ดูดวง..ประจำเดือนมิถุนายน 2552 ของ ราศี กรกฎ - ราศีธนู ..ลุ้นดวงครับ

นำเสนอเมื่อ : 7 มิ.ย. 2552

รู้เขา รู้เรา เมาใจ ไปกึ่งหนึ่ง

ทำนายดวงประจำเดือนมิถุนายน 2552

(ต่อ)

ราศี กรกฎ (22 มิ.ย - 22 ก.ค)

ชีวิต การงาน และ สุขภาพ : งานเกี่ยวกับเกษตรพืชผลจะมีการส่งออกทั้งต่างแดนและภายในประเทศ... ข้าราชการสาธารณสุขจะมีการปฏิบัติงานนอกพื้นที่และมีอาสาสมัครช่วยเหลืองานของคุณให้สำเร็จลุล่วง... พ่อค้าแม่ขาย ไม่ควรทำอะไรเกินตัวเพราะจะทำให้ขาดทุนมากกว่าเกา...บริวารจะมีปัญหาเรื่องครอบครัว สุขภาพ ของคุณไม่ต้องผ่าตัดซ้ำสอง...การเดินทางคุณจะได้กลับบ้านเกิดเมือง...ระวังคุณถูกโจรกรรมของ

ความรัก : ของคนโสด / ม่าย คุณจะพบว่าความรักมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามามากกว่าจิตใจจากถูกหลอก... พ่อบ้านแม่เรือนคุณไม่ควรโกหกหรือหลอกลวงกันและกันจะทำให้ชีวิตครอบครัวแตกสลายและปวดร้าว

ราศี สิงห์ (23 ก.ค - 23 ส.ค)

ชีวิต การงาน และ สุขภาพ : งานของคุณจะมีอุปสรรคจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานเร็วๆ นี้... ข้าราชการจะถูกสั่งพักงานหรือถูกย้ายไปประจำที่ต่างถิ่นแดนไกลเพราะคุณถูกอิทธิพลทางการเมืองคุกคาม... พ่อค้าแม่ขาย มีความคิดที่จะเปลี่ยนหรือเลิกกิจการ การเงินของคุณจะหมดไปกับงานสังคมและงานบุญ สุขภาพของคุณจะมีปัญหาที่ระบบเลือดและอ่อนเพลียง่าย...การเดินทางจะมีปากเสียงกับคนรอบข้าง ความรัก : ของคนโสด / ม่าย คุณจะพบคนที่มารักชอบคุณกับคนใกล้บ้านเรือนเคียงนี้เอง...พ่อบ้านแม่เรือน ระวังจะถูกหลอกลวงจากเพื่อนที่รู้จักมักคุ้นเกี่ยวกับเรื่องเงินๆทอง ค่าประกันสัญญาต่างๆ

ราศี กันย์ (24 ส.ค - 22 ก.ย)

ชีวิต การงาน และ สุขภาพ : คุณจะไดงานใหม่หรือมีหุ้นส่วนเพิ่มในการลงทุนด้านเครื่องประดับต่างๆ... ข้าราชการจะมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือย้ายแผนกไปภูมิลำเนาเดิมเร็วๆ นี้ ระวังเรื่องการเงินทำให้เสียชื่อเสียง...พ่อค้าแม่ขาย การพนันจะทำให้ท่านหมดตัวหรือถูกโกงซึ่งๆหน้า...บริวารจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทขึ้นโรงพัก... สุขภาพจะปวดหลังและเป็นตะคริวบ่อยๆ หมั่นบำบัดด้วยการนวดหรือกดจุด...การเดินทางจะมีโชค 2 ชั้น...

ความรัก : ของคนโสด / ม่าย คุณจะถูกช็อตเหมือนฟ้าผ่าเพราะรักจะโดนใจคุณอย่างไม่ทันตั้งตัวเร็วๆนี้...พ่อบ้านแม่เรือน จะมีข่าวดีเรื่องที่อยู่อาศัยและยานพาหนะ...บุตรจะมีการรักษาตัวที่โรงพยาบาลระยะสั้น

ราศี จุลย์ (23 ก.ย - 23 ต.ค)

ชีวิต การงาน และ สุขภาพ :

งานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและคุณจะได้เลื่อนตำแหน่ง...
ข้าราชการด้านสื่อสารและสารสนเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนการทำงานมีการลดพนักงานหลายฝ่าย..
พ่อค้าแม่ขายของสวยงามและเสื้อผ้าที่ต้องส่งไปต่างถิ่นแดนไกลจะมีปัญหาเรื่องสินค้าสูญหายและชำรุด

สุขภาพของคุณเกิดจากความเครียดอย่างเดียว...การเดินทางจะถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยไม่ควรไปในที่รกร้าง...

ความรัก : ของคนโสด / ม่าย

คุณจะมีปากเสียงหรือทะเลาะกับคนรัก...ระวังปัญหาเรื่องรักสามเส้าช่วงนี้...พ่อบ้านแม่เรือน
สมาชิกใหม่ในบ้านกำลังน่ารัก ทำให้คุณต้องหาพี่เลี้ยงไว้สำรองจะทำให้คุณเบาแรงบาง

ราศี พิจิก (24 ต.ค - 22 พ.ย)

ชีวิต การงาน และ สุขภาพ :

งานประชาสัมพันธ์และงานโฆษณามีความก้าวหน้าและความสำเร็จดี...ข้าราชการจะมีการอบรมและประชุมต่างถิ่น
...ผลงานของคุณจะได้รับรางวัลและมีการเปลี่ยนแปลง...พ่อค้าแม่ขายจะมีการลงทุนเกี่ยวกับของสวยงามแพรวพรรณ...
กิจการรานตัดผม และรองเท้า ไปได้ดีมาก

สุขภาพของคุณจะเป็นหวัดเรื้อรัง...การเดินทางของคุณทางไกลจะมีงานสังสรรค์และร่วมงานบุญใหญ่..

ความรัก : ของคนโสด / ม่าย

คุณจะพบคนที่มีพันธะและทำให้คุณต้องตัดสินใจว่าจะเลิกหรือคบหาต่อไป...พ่อบ้านแม่เรือน
ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า...บุตรบริวารมีการเขาคายพักแรมทางไกล

ราศี ธนู (23 พ.ย - 21 ธ.ค)

ชีวิต การงาน และ สุขภาพ :

งานที่เกี่ยวกับวงการมายาจะประสบความสำเร็จและมีธุรกิจเป็นของตัวเอง...
ข้าราชการจะมีโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างชาติและได้รับทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขยายงานอีก...
พ่อค้าแม่ขาย ระวังเรื่องหนี้สินใหม่ที่你能ทำได้จะทำให้คุณถูกเอารัดเอาเปรียบและทำให้คุณต้องถูกฟ้อง

สุขภาพ ระวังโรคผิวหนังอักเสบในการผ่าตัด...การเดินทาง ของคุณจะมีโชคใหญ่จากมิตรสหายและผู้ใหญ่

ความรัก : ของคนโสด / ม่าย

คุณไม่ควรปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความโศกเศร้าหรือความอับเฉาจะโชคร้าย...พ่อบ้านแม่เรือน
จะได้เงินก้อนโตจากการขายบ้านและการเสี่ยงโชค...บุตรจะถูกขอมมีคมหรือของรอน

ขอบคุณครับ กับข้อมูล จาก Narada
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโหราศาสตร์ และศาสตร์พยากรณ์อื่นๆ